

THCS Giang Biên tổ chức tiệc liên hoan chia tay cán bộ, giáo viên chuyển đơn vị công tác

Chiều ngày 27/8/2024 Trường THCS Giang Biên tổ chức buổi liên hoan chia tay cô Dương Thị Tám - Nguyên Hiệu trưởng trường THCS Giang Biên và cô Phùng Thị Ngọc Lan giáo viên dạy Toán của nhà trường chuyên công tác. Với mong muốn các cô giữ lại những kỷ niệm tốt đẹp nhất với nhà trường, với đồng nghiệp và với các em học sinh thân yêu.

Tới tham gia buổi liên hoan chia tay có Ban đại diện Hội CMHS, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Giang Biên. Hội đồng sư phạm nhà trường đã dành nhiều tình cảm sâu sắc, lưu luyến chia tay cô Dương Thị Tám và cô Phùng Thị Ngọc Lan đến nơi công tác mới.

Trong không khí đầm ấm, cởi mở, thân thiện thấm tình đồng nghiệp cô Hoàng Ngọc Mến – Phó hiệu trưởng nhà trường thay mặt hội đồng sư phạm nhà trường đã bày tỏ những tình cảm chân thành của tập thể CB-GV-NV trường THCS Giang Biên dành cho cô Dương Thị Tám và cô Phùng Thị Ngọc Lan. Chúc hai cô chuyển công tác về đơn vị mới luôn dồi dào sức khỏe, công tác tốt và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục.

Cô giáo Trần Thị Thanh Hà- Hiệu trưởng nhà trường đã bày tỏ sự biết ơn và trân trọng đối với Dương Thị Tám – người luôn quyết tâm mãnh liệt xây dựng và phát triển ngôi trường THCS Giang Biên. 33 năm quả thực sự là chặng đường phát triển rực rỡ của trường THCS Giang Biên gắn liền với cô Dương Thị Tám.

Ngay sau đó, cô Dương Thị Tám cũng đã có lời chia sẻ với hội nghị. Trong đó, cô nhấn mạnh và đặc biệt cảm ơn sự đóng góp công sức của rất nhiều những thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên trong việc chung tay xây dựng trường THCS Giang Biên. Và trân trọng gửi lời chúc tới toàn thể đồng nghiệp và các em học sinh, những người vẫn đang và sẽ tiếp tục làm nên một dấu ấn Giang Biên.

Dẫu biết rằng trong cuộc đời mỗi con người ai cũng phải trải qua thời gian học tập, làm việc, thay đổi nơi công tác, hay giữ các chức vụ khác nhau. Cô Dương Thị Tám và cô Phùng Thị Ngọc Lan được luân chuyển công tác về đơn vị mới cũng là thuận theo lẽ tự nhiên. Vậy nhưng, đến lúc phải chia tay hội đồng sư phạm nhà trường ai cũng cảm thấy nghẹn ngào, xúc động, không muốn rời xa. Trong tâm trạng bùi ngùi và lưu luyến ấy, toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường đã gửi đến những món quà, những bó hoa tươi thắm xin được tri ân những đóng góp của các cô đối với sự nghiệp giáo dục của Nhà trường. Mong rằng, dù ở nơi đâu, các

cô vẫn luôn mang theo hình ảnh mái trường, những người đồng nghiệp và những cô cậu học trò trường THCS Giang Biên thông minh, tinh nghịch. Xin chúc hai cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trên mọi cương vị công tác cũng như trong cuộc sống. THCS Giang Biên mãi là gia đình chung đón đợi các cô quay lại thăm trường.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi liên hoan chia tay:



Tiệc liên hoan chia tay cán bộ, giáo viên chuyển đơn vị công tác



Cô Trần Thị Thanh Hà – BTCB Hiệu trưởng mới trường THCS Giang Biên cùng cô Hoàng Ngọc Mến BTCB Phó hiệu trưởng nhà trường chia tay cô Dương Thị Tâm và cô Phùng Thị Ngọc Lan



Ban giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn và Chủ tịch công đoàn trường THCS Giang Biên chia tay cô Dương Thị Tâm và cô Phùng Thị Ngọc Lan



Cô Trần Thị Thanh Hà và cô Dương Thị Tâm cùng Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường THCS Giang Biên



Cô Dương Thị Tâm và cô Phùng Thị Ngọc Lan cùng tổ Khoa học tự nhiên trường THCS Giang Biên



Cô Dương Thị Tâm cùng tổ văn phòng trường THCS Giang Biên



Cô Dương Thị Tâm cùng tổ Khoa học xã hội trường THCS Giang Biên





Hình ảnh Ban đại diện cha mẹ học sinh, các cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng ly chúc sức khỏe cô Dương Thị Tâm.